

# TÂM LINH DỤC GIỚI

SAGIANG

## I.- CỘI DỤC GIỚI TRẦN GIAN

Trên mặt đất của Địa cầu, núi non, sông, rạch, ao, hồ, biển và đại dương, cùng các cánh rừng, thảo nguyên và bình nguyên, thung lũng, triền núi, trên đời khi mới tạo hình qua giai đoạn thực vật, tạo được đầu tiên cơ năng huyền diệu ngũ hành, một năng lực hùng hậu của Dục giới, đã hãnh diện “Một sanh hành tinh” ngạo nghễ hơn các tử hành tinh cùng một thái dương hệ. Dục giới còn được gọi nhuần ban ngày với dương quang tuyến thuộc Dương và ban đêm với nguyệt quang tuyến thuộc Âm. Chính Âm Dương nhị nguyên này chia rẽ ra 2 loại người Nam Nữ với bộ phân sinh dục khác nhau để phối hợp lại tạo thành phôi thai. Tại sao lại phân hai phái như vậy? Vì thụ tinh trùng và Hùng tinh trùng trong dịch hoàn của Nam giới với 2 thành phần tạo hình khác nhau: ngọc hoàn bên phải có trách nhiệm cấu tạo ra thụ tinh, mang 23 cặp nhiễm thể XY và riêng một nhiễm thể Y, và ngọc hoàn bên trái tạo ra hùng tinh mang 23 cặp nhiễm thể XY với riêng một nhiễm thể X, tức là có lẽ một nhiễm thể. Đến khi chui vào được noãn sào phối hợp nhiễm thể để tạo hình phôi thai Nam Nữ, thì Thụ tinh thừa ra một nhiễm thể Y phối hợp với nhiễm thể noãn sào với lẽ nhiễm thể Y tạo ra 2 Y của 24 cặp nhiễm mà cặp kết quả 2 Y tạo ra Nữ phôi thai, còn Hùng tinh vào được tạo ra 24 cặp nhiễm thể mà cặp kết quả 2 X tạo ra Nam phôi thai. Trong trường hợp song sinh, tam sinh, tứ sinh chí đến tối đa bát sinh là do số noãn sào rụng xuống phối hợp với tinh trùng. Bí mật này khoa học đã minh thị rõ ràng. Nhưng còn tại sao thân liễu bèo nhược chất Nữ và gân cốt lực lưỡng Nam khác nhau giữa Nam và Nữ là nhờ hiển vi kính điện tử chiếu rọi 500 triệu lần lớn hơn, các nhà bác học mới nhận thấy tế bào Nam có đầu nhô lên và tế bào Nữ lõm xuống, còn những người có tế bào đầu bằng ngang thuộc bán Nam bán Nữ. Nhóm người này rất lãnh đạm tình dục vì cơ thể bất túc của họ, nên họ thường giải phẫu đổi giới tính, các bác sĩ chữa trị không khó khăn gì lắm. Còn nhóm lợi cái, lợi đực (Gay) lại gây sự thêm nữa, và càng rắc rối cho nhóm đồng tính luyến ái, đòi kết hôn, bị nhiều chánh quyền chưa chấp nhận, nhứt là các tôn giáo. Còn những quái thai, hay cơ thể bất túc, hoặc mang tật bẩm sinh, do lúc mang thai có nhiều trục trặc về cấu trúc hay suy dinh dưỡng. Loài động vật cũng có nhiều quái thai, như rắn 2 đầu, rùa 2 đầu... Riêng thực vật cũng có biến thể như cây sanh ra chim, cây ăn thịt sống. Chỉ có con người đa dạng nhứt có người lùn, người to lớn, có người thông minh, cũng có người đần độn. Chung quy cõi Dục giới dành phần con người trọng đại nhứt trong kiếp nhơn sinh và kiếp luân hồi, rồi mới tới động vật, hoạ hoàn lắm ới tới thực vật và ngũ hành. Dục giới tâm linh chỉ thị mạnh mẽ nhứt đối với ngũ hành trong thường thiên phạt ác, Thành phần Tâm linh Dục giới điều ngự nhiều nhứt về con người. Vậy Tâm linh Dục giới ngự trị ở đâu và hành động ra sao, nhứt là hệ thống điều hành trong thường thiên phạt ác?

## II.- NGÔI VỊ DỤC GIỚI TÂM LINH

Trên mặt địa cầu, nơi tầng trưởng tứ đại, ngũ hành, ngũ năng, thực vật, động vật và nhơn sinh, tất cả đều có Tiểu thủ lĩnh, đại thủ lĩnh điều ngự, tức tâm linh của vạn vật tùy theo mỗi loại: với biển cả có Long thần quản trị, núi non có Sơn thần, sông sâu có thủy thần (Hà bá), đất đai có thổ thần, gió có Phong thần, lửa có Hoả thần, tiền tài và vật chất có Thổ địa Tài thần, thực vật có Mộc thần, động vật có quý thần, nhơn sinh có Trung thần, hiền thần, Thần hoàng bốn cảnh. Chính những thần vị này nhận điều khiển của Tâm linh Dục giới, kể như từng quyền của Dục giới Tâm linh di động liên tục khắp mọi nơi để luôn luôn ứng xử nhanh chóng, như vậy Tổng linh thần này vô gia cư, cứ tuần hành liên tục, khiến cho vạn chuyển thường thiên phạt ác hoàn toàn đúng thời gian tính và công minh. Vậy việc điều hành của Dục giới Tâm linh rất uyển chuyển linh động khi nhận được báo cáo của những thần vị, nghiên cứu việc thường thiên phạt ác và ra mệnh lệnh cho các thần vị thi hành, không sai chạy gì cả. Như long thần sông Dương tử giang lãnh trách nhiệm hợp với Phong thần và Thủy thần đưa mây đến làm mưa vùng Trường An, nhưng vì chệnh mẫn lại tháo gờ, bớt nước khiến mùa màng dân chúng thiếu nước bị

thất bác nặng nề, Tâm linh Dục giới chỉ thị quan Tể tướng Ngụy Trưng đứng giờ Ngọ xử tử hình Long thần Dương tử giang. Long thần lo sợ nên đến cầu xin vua Đường thái Tôn, trong giấc chiêm bao, cứu nạn, nhà vua cần biết việc cứu giúp ra sao:

-Kính tâu Bệ hạ! Ngày mai Bệ hạ chỉ cần giữ Tể Tướng Ngụy Trưng tại triều cho qua khỏi giờ Ngọ, là Bệ hạ đã cứu mạng hạ thần.

-Chuyện này Trẫm dễ dàng thi hành.

Giữ đúng lời hứa, sau buổi chiều, nhà vua mời Tể tướng ở lại đánh cờ cho tới gần giờ Ngọ, đột nhiên thấy Tể tướng lim dim suy nghĩ nước cờ đang bế tắc chỉ một thời gian ngắn, mới chợt tỉnh lại đã qua khỏi giờ Ngọ và gỡ được nước cờ bế tắc như thường. Nào ngờ, tối lại nhà vua nằm mộng thấy Long thần không có đầu máu tuôn đầm đề, đến đòi mạng và hăm dọa sẽ kiện tới Diêm vương về tội thất tín, cũng chỉ vì lúc lim dim, Tể tướng xuất thần thức đến thi hành án lệnh tử hình của Dục giới Tâm linh nghiêm túc.

Còn những thường thiện phạt ác hết sức kỳ kỳ như Sóng thần, địa chấn, hoả diệm sơn phục hoạt, mưa thuận gió hoà, lương thực đầy đủ cho con người hưởng thiện thanh bình thịnh vượng, các đế quốc Hy Lạp, La Mã, hay xưa hơn nữa đế quốc Atlantic bị tan rã đền tội ác đã làm trong thời gian xâm lăng chinh phục, còn hiện đại chúng ta thấy đế quốc Pháp hung tàn làm giàu mẫu quốc phải chịu gót giày Đức quốc xã chà đạp, đế quốc Nhật tàn sát Triều tiên, Mãn châu, Trung hoa, chí đến các quốc gia Đông Nam Á phải lãnh trừng phạt bằng 2 quả bom nguyên tử ở Quảng Đảo và Trường Kỳ, chết thảm dân chúng trên 500.000 và Minh trị Thiên hoàng phải đầu hàng vô điều kiện đền tội ác giết người hàng triệu như: nạn đói Ất Dậu 1945 ở Bắc Việt Nam chết hàng triệu, do chúng huỷ diệt ruộng lúa hoa màu, để trồng đay làm kỹ nghệ dệt bao bố. Như vậy chúng ta nhận thấy Tâm linh Dục giới minh chánh trong thưởng thiện phạt ác; và còn nữa đến màn chiến tranh nguyên tử năm 2015, chúng ta sẽ thấy diệt tận 9/10 ác tâm hơn chỉ còn 1/10 được nhiếp độ sống sót để tái lập đời Thượng Ngươn Thánh Đức chỉ có 3 hạng người: Trung thần, Hiếu tử, Chân tu mà Việt Nam được thưởng xứng đáng do ăn hiền ở lành, tu hành và hiếu thảo với nhiều bậc trung thần đã gánh vác và sẽ kiện toàn thiện quả để được thăng thưởng lên hàng siêu cường quốc “Liên bang Đại Việt” với Kim điện núi Cấm trung tâm Long hoa Hội vào 2017, trở thành thánh địa của nền Đạo trị độc giáo “Thiên Ánh Đạo Vàng” chỉ còn 18 vùng đạo với 18 đạo sư điều ngự đạo giáo khắp Thế giới.

### III.- ĐIỀU HÀNH DỤC GIỚI TÂM LINH

Dục giới Tâm linh với toàn bộ phận khắp nơi trên mặt địa cầu: ở dưới nước có Long thần, Thủy thần (Hà Bá), Tứ hải Long vương ở các Đại dương, trên không phận có Phong thần, Điện thần, Quang thần, trên mặt đất có Quỷ thần, Sơn thần, Thổ thần, Thổ địa, Tài thần, với thực vật có Mộc thần, còn rậm thêm Hoả thần, Tà thần, với động vật có Hồ thần, Xà thần, Điểu thần và nhơn sinh có rất nhiều Thần hoàng bốn cảnh, Tử thần, Táo thần, Sinh thần, Hiền thần và Ác thần, Dịch thần. Những vị thần có trách nhiệm báo cáo ác hành và thiện hành của vạn vật, đại đa số của con người. Sau khi điều nghiên kỹ lưỡng, Dục giới Tâm linh với trọng trách của Chủ trì Dục giới, với mệnh lệnh Thượng đĩnh, Thiên đĩnh và thoả hiệp với Tâm linh Địa cầu ban hành chỉ thị cho các Thần vị chiếu nhiệm vụ thi hành đúng theo mệnh lệnh Thượng Thiện, Phạt Ác tùy theo công nghiệp thiện ác của mỗi vùng. Phạt ác là những cuộc chiến đẫm máu, những địa chấn kinh hoàng, những thiên tai khủng khiếp, những bệnh dịch hiểm nghèo, những sóng thần bạt vĩa, những lũ lụt, bão tố và hồng thủy cuốn người chết mất xác, những cuộc hoả hoạn khổng lồ, rồi đây tới chiến tranh nguyên tử ở Hoa Nam gây ra Địa cầu ngừng lại mấy giây, khiến tất cả mọi người và động vật chết hết, và chuyển trục, nhưng lại có Thượng Thiện do quang điện tuyến của Long Hoa giáo chủ luân chuyển trên mặt đất để nhiếp độ 1/10 những Trung thần, Hiếu tử, Chân tu (Thiện tri thức) sống lại để sống đời Thượng Ngươn Thánh Đức, an nhiên tự tại. Đây là những điều hành của Dục giới Tâm linh mà có ai thấu triệt chi đâu, chỉ ý lại vào tài năng, ta đây hùng tài nhứt trần gian, vạn vật đều dưới

quyền điều động của ta. Ta có thể lấp biển dời non, biến đổi thanh hải ra tang điền, phá rừng phá núi lập thành thành thị nguy nga tráng lệ, có thể viếng cung trăng, ta có thể du hành không gian. Tài năng này so với Dục giới chỉ là hột cát ở bãi sa mạc. Họ có chặn đứng nổi cơn bão đang tác quái, tác oai, họ vẫn bị chôn vùi trong đồng gạch đá trong địa chấn rung chuyển sập nhà, cầu xa lộ văng từng mảnh, xe cộ bay đi rơi xuống nát tan. Cho nên quý vị Thượng Đình khuyến cáo tu hành, thiện nguyện, làm lành lánh dữ để được thưởng thiện hơn là chịu Phật ác. Chính quý vị đã họp bàn thưởng thiện phạt ác và nhận thấy ác chiếm đa số 9/10, nên phải tái tạo lại cuộc đời Thánh đức, sàng lọc lại bởi Hội Long Hoa khai thị vào năm 2017. Đặc biệt nhất là tôn giáo trên địa cầu đã suy vi lạc đạo, không còn đúng tôn chỉ thiện hành, thoát vòng tục lụy, chỉ tạo ra loạn đạo đưa đến tà đạo, mất hết chánh nghĩa lý thuyết tôn giáo. Do đó phải thanh lọc lại ra nền Đạo trị với tôn giáo duy nhất "THIÊN ÁNH ĐẠO VÀNG", không còn phân chia biên giới, không còn chánh quyền mà toàn thể địa cầu chỉ còn 18 vùng đạo trị điều ngự giáo ban của 18 đạo sư, thần phục Kim Điện núi Cấm với Long Hoa Giáo Chủ minh chánh đạo hạnh, tức Đức Di Lặc vương Phật

#### IV.- DỤC GIỚI TÂM LINH SẼ TRỤ TRÌ.

Chúng ta nhận thức từ thuở trước đến giờ 200 triệu năm Tâm linh Dục giới vô gia cư, luôn di động vì công việc dồn dập nên không thể ngự trị một chỗ được, kể từ thời lập Kim Điện và Đạo trị, Tâm Linh bớt đi gần 90%, đâu còn nặng nhọc phạt ác nữa, nên sẽ tháp tùng Đức Long Hoa giáo chủ, trụ trì ở Kim Điện sớm hôm hành trì tu niệm hết sức linh mãnh. Chúng ta nhận thấy Tâm linh Dục giới vô hình mà còn tháp tùng đức Phật tu niệm, hành thiện, khiến tâm linh chúng ta phải noi gương. Nó trụ trì ra sao và ở đâu nơi Kim Điện? Chúng ta chưa biết được vì phải còn thêm mấy năm nữa, nhưng theo linh điển quả quyết Tâm linh Dục giới sẽ trụ trì. Chờ xem!

Sacramento, ngày 12 tháng 6 năm 2013

SAGIANG